

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 138 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ม.ราชภัฏนครฯ จัดประชุมคณาจารย์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 ประกาศปณิธานและเข็มมุ่งของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 และกิจกรรมในงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 55 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว คำชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้เข้าประชุม เรื่องพิจารณา การเตรียมงานภาคเรียนที่ 1/2555 และก่อนประชุมขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ บริเวณใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ความคืบหน้าโครงการปลูกปัญญาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดโครงการ “ปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดทำผลงานวิชาการประเภทตำราและ หนังสือ มีคณาจารย์แจ้งความประสงค์จะส่งผลงานจำนวน 157 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 28 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 37 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 34 คน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 28 คน ขณะนี้มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเค้าโครงตำรามาแล้วจำนวน 103 คน และผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจและส่งคืนให้อาจารย์ปรับแก้ไขแล้วจำนวน 54 คน จึงขอเชิญอาจารย์ที่ได้แก้ไขเค้าโครงแล้วทำสัญญา รับเงินทุน ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เก้าติดสถานการณ์

"สิ่งดีๆ ที่ UTS"

(ต่อจากฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2554)

สุภาพร สุทิน

การประชุมที่ดีจำเป็นต้องมีการวางแผนหรือเตรียมการประชุมอย่างเหมาะสม ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการเสียเวลาโดยไม่ได้ประโยชน์ ปัจจัยที่จะทำให้การประชุมบรรลุเป้าหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 1. ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 2. กรรมการในคณะกรรมการชุดนั้นๆ มีทั้งผู้มีประสบการณ์และผู้ที่มีความชำนาญ 3. ประธานในการประชุมที่มีความสามารถในการดำเนินการประชุมให้บรรลุเป้าหมายได้ 4. มีเป้าหมายในการประชุมที่ชัดเจน เช่น ประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณ ประชุมเพื่อพิจารณาทุนวิจัย 5. มีการอ่านวาระประชุมก่อนเข้าประชุม เพื่อสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้ (ไม่ควรอ่านวาระประชุมเมื่อเข้าประชุม) 6. สรุปผลการประชุมทั้งในประเด็นการดำเนินงานต่อและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์แก่นักบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ทราบข้อมูล

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการนักศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนั้นๆ ตัวอย่างเช่น 1. การเรียนการสอน อาจารย์จำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดและเกี่ยวข้อง เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่สอนใน UTS มีการศึกษานอกสถานที่ อาจารย์ต้องปฏิบัติตามนโยบายของUTS ในเรื่องการศึกษานอกสถานที่และความปลอดภัยของนักศึกษา 2. สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา เป็นประเด็นที่สำคัญใน UTS ให้มีความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างมาก นอกจากกำหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีกฎหมายของประเทศออสเตรเลียที่บังคับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วย 3. จรรยาบรรณของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในประเด็นต่างๆ เช่น การไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ โดยเฉพาะใน UTS ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาหลายเชื้อชาติ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน จรรยาบรรณในการทดลอง ได้แก่ การทดลองในคนและสัตว์

วิธีที่จะตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือไม่ นั่นคือ การประเมินความคิดเห็นของบุคลากรหรือนักศึกษา (feedback) โดยการประเมินความคิดเห็นนี้จำเป็นต้องทำให้เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด แบบประเมินที่ดีควรบอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้ทำแบบประเมินจะได้รับ และไม่มากเกินไปซึ่งควรใช้เวลาทำแบบประเมินไม่เกิน 10 นาที

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เขียนได้นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีข้อมูลทางด้านอื่นๆอีก เช่น การบริหารจัดการ ห้องสมุด การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารเป็นต้น สำหรับการฝึก ภาควิชาปฏิบัติการ หลังจากทางวิทยากรได้ให้คำแนะนำบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแล้ว ทางวิทยากรให้อาจารย์ที่เข้าอบรมได้มีการนำเสนอแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์แต่ละกลุ่มได้แสดงแนวความคิดโดยได้นำความรู้จากการเคมีโดยใช้เครื่อง NMR ห้องปฏิบัติการอบรมมาช่วยในการนำเสนอได้แก่ แนวการสอนเป็นกลุ่มย่อย การสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายแต่มีประสิทธิภาพ และการวิจัยแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นต้น หลังจากนั้นก็เป็นการประชุมหารือห้องปฏิบัติการต่างๆเช่น ที่UTS มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนต่างๆโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างทางวิเคราะห์ชนิดของสารโดยใช้ GC-MS และ HPLC ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) เป็นต้น

ตอนที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ “ตำนานโนรา”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาการ เป็นโครงการต่อเนื่องที่หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของของมหาวิทยาลัยฯ จากการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวนี้ผ่านมาหลายปีตั้งแต่เรื่องราวมาตรฐาน ระเบียบมาตรฐาน เมื่อปี 52 และ 53 ตามลำดับและได้รับการตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรมอย่างมากมายซึ่งเป็นบุคลากรประจำการที่สอนทางนาฏศิลป์ทั้งระดับประถมและมัธยม จากเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ดังที่ได้สรุปผ่านสื่อมหาชัยสารเพื่อแจ้งแก่มวลชนสมาชิกที่ร่วมชะตากรรมของการทำงานที่นับวันจะเดินป่าที่รกชัฏเข้าไปทุกที แต่อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมที่เหล่านักวิชาการประจำศาสตร์ต่าง ๆ ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ได้จัดขึ้นถือเป็นกิจกรรมนำร่องที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความชำนาญการของแต่ละศาสตร์ได้อย่างเด่นชัด

การจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีนี้เน้นมุ่งเน้นที่จะสร้างศักยภาพของตัวตนทั้งของครูผู้สอนและนักเรียนให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นจะต้องประสานการทำงานกันอย่างเข้มข้น ต้องแบ่งปันความรู้และสร้างศักยภาพที่มีในตนเองให้เกิดเป็นกลุ่มเป็นองค์กร โดยเสนอผ่านรูปแบบการทำกิจกรรมการสร้างละครวัฒนธรรมทางการแสดงที่มีความเป็นศิลปะที่ส่งผ่านเนื้อเรื่องแปลงเป็นผู้แสดง แล้วเสนอผ่านอารมณ์ความรู้สึกถึงผู้ชมได้อย่างเด่นชัด ความหมายของละครดังที่เข้าใจนั่นก็คือศิลปะทางการแสดงที่เสนอผ่านเป็นเรื่องราวมีเนื้อความเกี่ยวโยงกันเป็นตอน ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบละครของไทยเริ่มมีปรากฏในรูปแบบของศิลปะละครรำ เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ ทั้งละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกดำบรรพ์ ละครพันทาง ละครเสภา จนเข้าสู่ยุคของศิลปะละครร้องในรูปแบบของละครอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่องของละครที่จะต้องใช้ทั้งกำลังทรัพย์ กำลังปริดาลัย (ละครร้องสลับทูต) ละครร้องล้วน ๆ ละครสังคีต แล้วจึงเป็นศิลปะละครพูดในรูปแบบการนำเสนอแบบคำกลอนและแบบร้อยแก้ว ซึ่งหากเสนอผ่านสื่ออย่างเวที ก็จะเรียกว่าละครเวที เสนอผ่านวิทยุก็เรียกว่าละครวิทยุผ่านโทรทัศน์ก็จะเรียกว่าละครโทรทัศน์

อย่างไรก็ตามศิลปะละครของไทยเข้ามามีบทบาทในฐานะของความเป็นไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบันแต่ด้วยโลกาภิวัตน์ของการสื่อสารแบบไร้พรมแดนทำให้ปัจจุบันนี้สื่อทางตะวันตกเฉพะอย่างยิ่งแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวกับละครเริ่มเปลี่ยนบทบาทซึ่งเราอาจพบเห็นในสื่อต่าง ๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ฯเห็นความสำคัญของการกาย และกำลังความคิดแต่ไม่มากไปกว่ามันสมองและสองมือที่รังสรรค์ตามแนวพระราชดำริของในหลวงที่ทรงเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาได้พยายามรังสรรค์และอนุรักษ์เป็นแบบอย่าง จึงได้ใช้วันกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้เป็นรูปแบบของละครสร้างสรรค์ตามแบบของไทยแท้ใช้ตำนานโนราเป็นสื่อผ่านเป็นปฐมบท.....

หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 2 ปีเถาะ

วันนี้ (29 ธ.ค.) ยังคงมีหลายหน่วยงานจัดเลี้ยงสรรค์รับปีใหม่ ทั้งสำนักงานอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ ผอ.สมพงษ์ เหมือนเพชร ผাগเรียนเชิญน้องพี่ร่วมรับพรและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

7-9 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาฯ จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 55 ปี กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ “ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช” ครั้งที่ 6 “งานวิชาการ วิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่นภาคใต้” ครั้งที่ 2 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ ในวันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 09.19 น. โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดง ในคืนวันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวิน โลดิส แต่ก่อนจะถึงงานวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคมนี้ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมก่อนถึงงานในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ฝากย้ำประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ที่มีความสามารถในการเขียนบทความ บทวิพากษ์วิจารณ์สังคม สารคดี ที่เกี่ยวกับนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา การศึกษา การท่องเที่ยว ประชาชนชาวบ้าน บุคคลสำคัญ (ไม่จำเป็นต้องเป็นบทความทางวิชาการ) ร่วมส่งบทความมาตีพิมพ์ในสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ ruanpuran@hotmail.com ทั้งนี้หากบทความใดที่กองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์สายใจ ตระกูลสันติ 083-6104203

ข่าวนี้ฝากย้ำกันมาอีกครั้งเช่นกันถึงบุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ขณะนี้ครบกำหนดรายงานผลการศึกษาต่อ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2554 รับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคณะของท่าน และนำส่งที่งานนิติการ และการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้

ขอแสดงความเสียใจกับคุณมณฑา นาคสุวรรณ ที่สูญเสียคุณแม่ห้วง นาคสุวรรณ ด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา วันนี้จะมีพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดคอนยาง ตำบล นาทราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลา 14.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว จงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น ไม่ว่าจะดีหรือร้าย เพราะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้” สวัสดีค่ะ